



## ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565

### เกาหลีใต้ตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้า CPTPP

(ที่มา : YONHAP NEWS วันที่ 15 เมษายน 2565)



เกาหลีใต้ตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ร่วมกับ 11 ชาติในเขตแปซิฟิก เนื่องจากเกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะสร้างความหลากหลายในการส่งออกของประเทศ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อปลายปี 2564 ประเทศเกาหลีใต้เริ่มดำเนินการในการเข้าร่วม Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) หรือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 ผ่านมา แผนการเข้าร่วม CPTPP ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลเกาหลีจะยื่นเอกสารสมัครอย่างเป็นทางการภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการรายงานต่อรัฐสภาด้วย

CPTPP เป็นความตกลงฉบับใหม่ ปรับจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) ที่ริเริ่มโดยนายบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา TPP ถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการถ่วงดุลอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจีน แต่ในปี 2560 สหรัฐอเมริกา สมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ถอนตัวออกจาก TPP ทำให้ CPTPP เวอร์ชันปรับใหม่ไม่มีสหรัฐอเมริกา

CPTPP ที่เริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ลงนามโดย 11 ประเทศแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญีปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม



รัฐบาลระบุว่า มีแผนจะยื่นการสมัคร CPTPP ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ก่อนประธานาธิบดี มุน แจ-อิน จะอำลาจากตำแหน่งประธานาธิบดี หลังจากนั้น ว่าที่ประธานาธิบดียุน ซ็อก-ยอล จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการเจรจาเพื่อให้ประเทศสมาชิกปัจจุบันยอมรับให้เกาหลีใต้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี

สถาบันนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea Institute for International Economic Policy) ประเมินว่า การเข้าร่วม CPTPP จะช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนของเกาหลีใต้ เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP สูงขึ้น 0.33-0.35%

อย่างไรก็ดี เกษตรกรและชาวประมงได้ออกมาเคลื่อนไหวและคัดค้าน โดยอ้างถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรและการประมง ในขณะที่รัฐบาลกล่าวว่า จะพยายามเป็นกระบอกเสียงให้กับส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในการเจรจาข้อตกลงกับ CPTPP และจัดทำมาตรการช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็น

**สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล** พิจารณาแล้วเห็นว่า หากเกาหลีใต้เข้าร่วม CPTPP จะทำให้เกาหลีใต้มีส่วนร่วมในเขตการค้าเสรีที่มีข้อตกลงกว้างขวาง ปัจจุบัน นอกจาก 11 ประเทศที่ได้ลงนามไปแล้ว สหราชอาณาจักร จีน ญี่ปุ่น และเอกวาดอร์ ก็ได้ยื่นหนังสือขอเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งประเทศสมาชิก CPTPP อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว หากเกาหลีใต้ยื่นเป็นทางการอีก จะเป็นประเทศ / เขตเศรษฐกิจที่ 5 ที่รอการพิจารณาจากประเทศสมาชิก โดยหากเจรจาสำเร็จ เกาหลีใต้จะมีโอกาสในการขยายการค้า การลงทุนมากขึ้น โดยมีการประเมินว่า GDP เกาหลีใต้ จะสูงขึ้น 0.33-0.35% ซึ่ง สคต. โซล จะติดตามความคืบหน้าการเข้าร่วมของเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องต่อไป

\*\*\*\*\*

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล  
จัดทำโดย นางสาวกมลภวารี ภูจินตานนท์  
ตรวจทานโดย นางสาวชนัญญา พรรณรักษา  
ผู้อำนวยการ สคต. ณ กรุงโซล